

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HẢI PHÒNG

Số 258/YDHP-CTCT
V/v phản hồi ý kiến của sinh viên
Y khoa K39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: - Khoa Y, Phòng Quản lý đào tạo đại học
- Các lớp sinh viên Y khoa K39.
- Sinh viên trong toàn trường.

Trong thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên, Phòng Quản lý Đào tạo đại học, Phòng Công tác chính trị đã tiếp nhận thông tin ý kiến của sinh viên Y khoa K39 về vấn đề học tập lâm sàng tại các bệnh viện thuộc Tỉnh Quảng Ninh. Ban Giám hiệu nhà trường có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện và môi trường tốt nhất cho sinh viên học tập, rèn luyện kỹ năng lâm sàng. Nhà trường có chủ trương mở rộng các cơ sở thực hành tại các Tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và các tỉnh lân cận khác. Vừa qua nhà trường đã thành lập nhiều đoàn công tác tới làm việc với các bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và bệnh viện Bãi Cháy về việc mở rộng cơ sở thực hành lâm sàng cho sinh viên. Tuy nhiên, để đảm bảo chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên kiêm chức và thỉnh giảng theo đúng quy định của Nghị định 111/2017/NĐ-CP, ngày 05/10/2017. Đồng thời, cần có sự khảo sát, chuẩn bị kỹ lưỡng sắp xếp chỗ ăn ở cho sinh viên. Do đó, hiện nay Nhà trường chưa có quyết định chính thức về việc đưa sinh viên ra học tập lâm sàng tại các bệnh viện thực hành tại tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh khác.

Đề nghị sinh viên Y khoa K39 nói riêng và toàn thể sinh viên trong trường ổn định về tư tưởng, tiếp tục kỳ nghỉ hè an toàn, không có những phát ngôn thiếu chính xác về chủ trương của nhà trường trên các trang mạng xã hội và các diễn đàn khác.

Ban lãnh đạo Khoa Y, Phòng Quản lý đào tạo đại học, Phòng Công tác chính trị tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên và quán triệt nội dung chỉ đạo trên, đến toàn thể sinh viên trong trường được biết, tránh để các đối tượng thù địch lợi dụng kích động làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh nhà trường.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CTCT, QLĐTĐH



HIỆU TRƯỞNG
PGS. TS. Nguyễn Văn Khải